
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum 
meiri hluta Umhverfis- og samgöngunefndar.
Tel að tekjumissi vegna rafbíla, sem eru ein helstu rökin fyrir veggjöldum, megi jafna 
t.d. með því að leggja á þá þungaskatt. Þá yrði notað kerfi sem þegar er fyrir hendi og 
ekki þyrfti að stofna nýtt bákn með tilheyrandi kostnaði.
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